

ท่านต้องบังเกิดใหม่

ยอห์น 3:7



ถ้อยคำของพระเจ้า

พระเยซูตรัสตอบเขาว่า "เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นอาณาจักรของพระเจ้าไม่ได้" ยอห์น 3:3
ซึ่งบังเกิดจากเนื้อหนังก็เป็นเนื้อหนังและซึ่งบังเกิดจากพระวิญญาณก็คือจิตวิญญาณ ยอห์น 3:6
อย่าประหลาดใจที่เราบอกท่านว่า ท่านต้องบังเกิดใหม่
ยอห์น 3:7

ทำไม

เราทุกคนได้เจ้้นไปเหมือนแกะเราทุกคนต่างได้หันไปตามทางของตนเองและพระเยซูหาที่ทรงวางลงบนท่านซึ่งความชั่วช้าของเราทุกคน อิสยาห์ 53:6
มีทางหนึ่งซึ่งคนเราดูเหมือนถูกแต่มันสิ้นสุดลงที่ทางของความมรณา สุภาษิต 14:12 เหตุว่าทุกคนทำบาป และเสื่อมจากสง่าราศีของพระเจ้า โรม 3:23
ตามที่เขียนไว้แล้วว่า "ไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมสักคนเดียว ไม่มีเลย" โรม 3:10 ผู้ที่กระทำบาปก็มาจากพญามาร เพราะว่าพญามารได้กระทำบาปตั้งแต่เริ่มแรก พระบุตรของพระเจ้าได้เสด็จมาปรากฏก็เพราะเหตุนี้ คือ เพื่อทรงทำลายกิจการของพญามารเสีย 1 ยอห์น 3:8
ในเวลาเมื่อมนุษย์ยัง โศดเขลาอยู่พระเจ้าทรงมองข้ามไปเสีย
แต่เดี๋ยวนี้พระองค์ได้ตรัสสั่งแก่มนุษย์ทั้งปวงทั่วทุกแห่งให้กลับใจใหม่ กิจการของอัครทูต 17:30
แต่เราจะเตือนให้ท่านรู้ว่าควรจะกลัวผู้ใด
จงกลัวพระองค์ผู้ทรงมาแล้วก็ยังมีฤทธิ์อำนาจที่จะทิ้งลงใน

นรกได้ แท้จริงเราบอกท่านว่า จงกลัวพระองค์นั้นแหละ
ลูกา 12:5 เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย
แต่ของประทานของพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์
ต้องยกพระองค์ผู้เป็นเจ้าของเรา โรม 6:23
ท่านทั้งหลายก็จงอดทนเช่นนั้นเหมือนกันจงตั้งอกตั้งใจให้
ดีด้วยการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเจ้าก็จงจนถึงอยู่แล้ว
วิวาห์ 5:8

อย่างไร

เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ที่บังเกิดมาเพื่อผู้ใดที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์ ยอห์น 3:16
เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้เป็นความบาปเพราะเห็นแก่เราเพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์ 2 โครินธ์ 5:21
แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลายคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา โรม 5:8
และจากพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพยานที่สัตย์ซื่อและทรงเป็นผู้นำแรกที่ไต่พ้นจากความตายและผู้ทรงครอบครองกษัตริย์ทั้งปวงในโลก แต่พระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลาย
และได้ทรงชำระบาปของเราด้วยพระโลหิตของพระองค์
วิวรณ์ 1:5
แต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์พระองค์ทรงประทานอำนาจให้เป็นบุตรของพระเจ้าคือคนทั้งหลายที่เชื่อในพระนามของพระองค์ ยอห์น 1:12 ผู้ที่มีพระบุตรก็มีชีวิต

ผู้ที่ไม่มีพระบุตรของพระเจ้าก็ไม่มีชีวิต 1 ขอห์น 5:12
พระเยซูตรัสกับเขาว่า "เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง
และเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเรา
จอห์น 14:6 พระคริสต์ทรงเคาะประตูใจของแต่ละคนคุณเกิด
เราขึ้นเคาะอยู่ที่ประตู ถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเรา
และเปิดประตู เราจะเข้าไปหาผู้นั้น
และจะรับประทานอาหารร่วมกับเขาและเขาจะรับประทาน
อาหารร่วมกับเรา วิวรณ์ 3:20 พระเยซูตรัสกับเธอว่า
"เราเป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นและมีชีวิต
ผู้ที่เชื่อในเรานั้น ถึงแม้ว่าเขาตายแล้วก็ยังมีชีวิตอีก ขอห์น
11:25 คือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่า
พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า
และเชื่อในจิตใจของท่านว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้
เป็นขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอด โรม 10:9 เพราะว่า
'ผู้ใดที่จะร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะรอด'
โรม 10:13 ผู้ที่เชื่อและรับบัพติศมาก็จะรอด
แต่ผู้ที่ไม่เชื่อจะต้องถูกลงพระอาชญา มาระโก 16:16
(เพราะพระองค์ตรัสว่า 'ในเวลาอันชอบ เราได้ฟังเจ้า
ในวันแห่งความรอด เราได้ช่วยเจ้า' คุณเกิด
บัดนี้เป็นเวลาอันชอบ คุณเกิด บัดนี้เป็นวันแห่งความรอด) 2
โครินธ์ 6:2 และถ้าท่านไม่เต็มใจที่จะปรนนิบัติพระเยซูคริสต์
ท่านทั้งหลายจงเลิกเสียในวันนี้ว่าท่านจะปรนนิบัติผู้ใด
โยชูวา 24:15
พระเยซูจึงตรัสกับพวกยิวที่เชื่อในพระองค์แล้วว่า "ถ้าท่าน
ทั้งหลายดำรงอยู่ในคำของเราท่านก็เป็นสาวกของเราอย่าง
แท้จริง และท่านทั้งหลายจะรู้จักความจริง

และความจริงนั้นจะทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไทย" ยอห์น
8:31,32

อะไรคือสิ่งที่เกิดอีกครั้ง

เราให้เจ้าทั้งหลายรับบัพติศมาด้วยน้ำแสดงว่ากลับใจใหม่ก็
จริง แต่พระองค์ผู้จะมาภายหลังเรา
ทรงมีอภิปุทธิยิ่งกว่าเราอีกซึ่งเราไม่คู่ควรแม้จะถือนลองพ
ระบาทของพระองค์พระองค์จะทรงให้เจ้าทั้งหลายรับบัพติ
ศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟ มัทธิว 3:11
พระสัญญาแห่งพระผู้ปลอบประโลมใจเราจะทูลขอพระบิดา
และพระองค์จะทรงประทานผู้ปลอบประโลมใจอีกผู้หนึ่งใ
ให้แก่ท่าน เพื่อพระองค์จะได้อยู่กับท่านตลอดไป
คือพระวิญญาณแห่งความจริง ผู้ซึ่งโลกรับไว้ไม่ได้
เพราะแต่ไม่เห็นพระองค์และไม่รู้จักพระองค์แต่ท่านทั้งหลาย
รู้จักพระองค์เพราะพระองค์ทรงสถิตอยู่กับท่านและจะป
ระทับอยู่ในท่าน ยอห์น 14:16,17
พระองค์ได้ทรงช่วยเราให้รอด
มิใช่ด้วยการกระทำที่ชอบธรรมของเราเองแต่พระองค์ทรง
พระกรุณาชำระให้เราใจบังเกิดใหม่และทรงสร้างเราขึ้นม
าใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ กิตติ 3:5
ผู้ใดบังเกิดจากพระเจ้าผู้นั้นไม่กระทำบาปเพราะเมล็ดของ
พระองค์ดำรงอยู่ในผู้นั้น และเขากระทำบาปไม่ได้
เพราะเขาบังเกิดจากพระเจ้า 1 ยอห์น 3:9
เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์
ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งเก่าๆก็ล่วงไป ดูเกิด
สิ่งสารพัดกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น 2 โครินธ์ 5:17
ด้วยว่าท่านทั้งหลายได้บังเกิดใหม่ไม่ใช่จากพืชที่จะเปื่อยเน
าเสียแต่จากพืชอันไม่รู้เปื่อยเน่าคือด้วยพระวณะของพระ

เจ้าอันทรงชีวิตและดำรงอยู่เป็นนิรันดย์ 1 เปโตร 1:23
แต่ก่อนมีบางคนในพวกท่านเป็นคนอย่างนั้นแต่ท่านได้รับ
ทรงชำระแล้ว และได้ทรงแยกตั้งท่านไว้แล้ว
แต่พระวิญญาณแห่งพระเจ้าของเราได้ทรงตั้งท่านให้เป็นผู้
ชอบธรรมในพระนามของ พระเยซูเจ้า 1 โครินธ์ 6:11 ว่า
"คนทั้งหลายซึ่งพระเจ้าทรงโปรดยกความชั่วช้าของเขาแล้ว
ว

และพระเจ้าทรงกลบเกลื่อนบาปของเขาแล้วก็เป็นสุข
โรม 4:7 แต่ ณ

ที่นั่นแหละท่านทั้งหลายจะแสวงหาพระเยซูคริสต์พระเจ้า
องค์ท่าน ถ้าพวกท่านค้นหาพระองค์ด้วยสุดจิตและสุดใจ
พวกท่านจะพบพระองค์ ฟิลิปเปอ 4:29

พระเจ้ากล่าวว่:

เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงใช้บุตรของพระองค์เข้ามา
ในโลกเพื่อจะพิพากษาโลกแต่เพื่อช่วยโลกให้รอดโดยพระ
บุตรนั้น ยอห์น 3:17

พระเยซูตรัสกับเขาว่า "เราเป็นอาหารแห่งชีวิต
ผู้ที่มาหาเราจะไม่หิวอีกและผู้ที่ยืนในเราจะไม่กระหายอีก
อีก ยอห์น 6:35

พระเยซูเป็นความสว่างของโลก(ยอห์น 1:9)อีกครั้งหนึ่งพระเย
ซูตรัสกับเขาทั้งหลายว่า "เราเป็นความสว่างของโลก
ผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืดแต่จะมีความสว่างแห่งชี
วิต" ยอห์น 8:12

แต่เวลานั้น โกลัสเข้ามาแล้ว และบัดนี้ก็ถึงแล้ว
คือเมื่อผู้ที่นมัสการอย่างถูกต้องจะนมัสการพระบิดาด้วยจิต

วิญญาณและความจริงเพราะว่าพระบิดาทรงแสวงหาคนเช่น
นั้นนั่นมีสการพระองค์ ซอห์น 4:23

(ไม่ได้อยู่ในการ โทกศาสนา.)

เหตุไฉนท่านทั้งหลายจึงเรียกเราว่า 'พระองค์เจ้าข้า'

พระองค์เจ้าข้า' แต่ไม่กระทำตามที่เราบอกนั้น ลูกา 6:46

การเคร่งครัดในความเชื่ออย่างบริสุทธิ์ไร้มลทินต่อพระพัก
ตร์พระเจ้าและพระ บิดานั้น

คือการเขียนเด็กกำพร้าพ่อและหญิงม่ายที่มีความทุกข์ร

อน และการรักษาตัวให้พ้นจากราคีของโลก ยากอบ 1:27

ทางของพระเจ้าอันยิ่งใหญ่และลึกซึ้งซึ่ง ไม่มีใครปฏิเสธได้

ก็คือ พระเจ้าทรงปรากฏในเนื้อหนัง

พระวิญญาณได้ทรงพิสูจนแล้ว หมู่ทูตสวรรค์ก็เห็น

และมีผู้ประกาศพระองค์แก่ชนต่างชาติมีชาว โลกเชื่อถือนพระ

องค์ และพระองค์ทรงถูกรับขึ้นไปในสง่าราศี 1 ทิโมธี 3:16

และเขาจะเรียกนามของท่านว่า อิมมานูเอล ซึ่งแปลว่า

พระเจ้าทรงอยู่กับเรา' มัทธิว 1:23

ฝ่ายพระองค์ตรัสตอบว่า"มีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่า"มนุษย์จะ

บำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหามิได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะ

ทุกคำซึ่งออกมาจากพระ โอบอุ้มของพระเจ้า" มัทธิว 4:4

(พระคัมภีร์)

ฝ่ายเราบอกเจ้าทั้งหลายว่าคำที่ไม่เป็นสาระทุกคำซึ่งมนุษย์

พูดนั้นมนุษย์จะต้องให้การสำหรับถ้อยคำเหล่านั้น ในวันพิ

พากษา มัทธิว 12:36

ผู้ใดที่มีบัญญัติของเราและรักษาบัญญัตินั้นผู้นั้นแหละเป็น

ผู้ที่รักเรา และผู้ที่รักเรานั้น พระบิดาของเราจะทรงรักเขา

และเราจะรักเขาและจะตำแดงตัวของเราเองให้ปรากฏแก่
า" ยอห์น 14:21

แต่พระองค์จะทรงพระพิโรธและลงพระอาญาแก่คนที่มัก
ยกตนข่มท่านและไม่เชื่อฟังความจริง

แต่เชื่อฟังความอธรรม โรม 2:8

พระเยซูเจ้าทรงปั้นมนุษย์ด้วยผงกลีดินทรงระบาย
ขลมปราณแห่งชีวิตเข้าทางจมูกของเขา

และมนุษย์จึงเกิดเป็นจิตวิญญาณมีชีวิตอยู่ ปฐมกาล 2:7

(พระเจ้าทรงสร้างในวันที่ 6 ยี่สิบสี่ชั่วโมงต่อวัน. โลกคือ
6,000 ปี.) ชายสร้างความเท็จ

แต่หญิงทุกคนที่กำลังอธิษฐานหรือพยากรณ์ถ้าไม่คลุมศีรษะ
ก็ทำความอับยศแก่ศีรษะ

เพราะเหมือนกับว่านางได้โกนผมเสียแล้ว 1 โครินธ์ 11:5

(ฮัมเบิลตัวเองด้วยหัวครอบคลุม.)

ให้ผู้หญิงนั่งในที่ประชุมและเรียนรู้จากสามีของตนจงให้พ
วผู้หญิงนั่งเสีย ในที่ประชุมคริสตจักร

เพราะไม่ได้รับอนุญาตให้พูด แต่ให้เขาอยู่ได้บังคับบัญชา

เหมือนที่พระราชบัญญัติตั้งไว้นั้น 1 โครินธ์ 14:34

ด้วยว่าจะมีพระคริสต์เทียมเท็จและผู้ทำนายเทียมเท็จเกิดขึ้น
นหลายคนทำหมายสำคัญและการมหัศจรรย์เพื่อล่อลวงผู้ที่

ถูกเลือกสรรแล้วให้หลง ถ้าเป็นได้ มาระโก 13:22

(พระสันตะปาปาและผู้อื่นให้โมฮัมเหม็ดที่มีวิสัยทัศน์และ
การบอกให้ทอดตัวอยู่ได้)

ฝ่ายเรบอกท่านทั้งหลายว่าผู้ใดมองผู้หญิงเพื่อให้เกิดใจกำ
หนัดในหญิงนั้น

ผู้นั้นได้ล่วงประเวณีในใจกับหญิงนั้นแล้ว มัทธิว 5:28

ถ้าชายคนใดคนหนึ่งหลับนอนกับผู้ชายด้วยกันเหมือนอย่าง
ที่เขาหลับนอนกับ ผู้หญิง
ทั้งสองคนก็ได้กระทำสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียน
ทั้งสองคนนั้นจะต้องถูกประหารให้ตายอย่างแน่นอนเพื่อให้โล
हितของผู้นั้นตกอยู่บนผู้หนึ่งเอง เสดวีนิติ 20:13
คนชั่วจะต้องออกไปสู่นรกคือประชาชาติทั้งมวลที่ลืมพระเ
เจ้า สดุดี 9:17

พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า "ถ้าผู้ใดหย่าภรรยาของตน
แล้วไปมีภรรยาใหม่ ผู้นั้นก็ได้ผิดประเวณีต่อเธอ
และถ้าหญิงจะหย่าสามีของตน แล้วไปมีสามีใหม่
หญิงนั้นก็ผิดประเวณี" มาระโก 10:11,12

วิธีแต่งตัวที่ถูกต้องสำหรับชายและหญิงอย่าให้ผู้หญิงสวมใ
ใส่สิ่งที่เป็นของ ผู้ชาย

และอย่าให้ผู้ชายคนใดคนหนึ่งสวมใส่เสื้อผ้าของผู้หญิงเพร
าะทุกคนที่กระทำเช่นนั้นก็เป็นที่สะอิดสะเอียนต่อพระเยโ
ฮวาห์พระเจ้าของ ท่าน เถลยธรรมบัญญัติ 22:5

(เครสสำหรับผู้หญิงกางเกงสำหรับผู้ชาย)

เพราะมีพยานอยู่สามพยานในสวรรค์ คือพระบิดา

พระวาตะ (พระเยซู) และพระวิญญาณบริสุทธิ์

และพยานทั้งสามนี้เป็นองค์เดียวกัน 1 ยอห์น 5:7

สิ่งทั้งปวงที่เราส่งเจ้าไว้นั้นจงระวังถือให้ดีและอย่าออกชื่อ
พระอื่นเลยอย่าให้ได้ยินชื่อของพระเหล่านั้นออกจากปาก

องเจ้า อพยพ 20:13 (ผู้หญิงฆ่าด้านทารกของพวกเขา,

และปีศาจชั้นซมยินดี.)เราผู้แทนของพระคริสต์จึงขอร้องท

านให้คืนดีกันกับพระเจ้า 2 โครินธ์ 5:20

เจ้าอย่าเชื่อคณเฑาะของเจ้าเพราะเหตุมีคนเดียวหรือสักเป็นเครื่

องหมายใดๆลงที่ตัวเจ้า เราคือพระเยโฮวาห์ เสดวีนิติ 19:28

(ไม่มีรอยสัก)

ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลยด้วยว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้ ไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทั่วฟ้า

กิจการของอัครทูต 4:12 (พระเยซูไม่ได้แมรี, พระพุทธรูป,

โมฮัมเหม็หรือคนอื่น ๆ .)

อย่ามีพระอื่นใดนอกเหนือจากเรา (บัญญัติข้อแรก)

(คริสตจักรคาทอลิกบูชาแมรี.มุสลิมนบ้สการ โมฮัมเหม็มาร ซัวรีย) อพยพ 20:3

ฝ่ายพระเยซูตรัสตอบมารว่า "อ้ายซาตาน

จงถอยไปข้างหลังเรา เพราะมีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่า

`จงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของท่าน

และปรนนิบัติพระองค์แต่ผู้เดียว" ลุกา 4:8

(คุณจะไม่ทำหน้าที่แมรี, พระพุทธรูป,

โมฮัมเหม็พระสันตะปาปาหรืออื่น ๆ)

เกรงว่าท่านทั้งหลายจะหลงทำรูปเคารพแกะสลักสำหรับตัวท่านทั้งหลายเป็นสัณฐานสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นรูปตัวผู้หรือตัว

เมีย เกลยธรรมบัญญัติ 4:16

ด้วยเหตุว่ามีพระเจ้าองค์เดียวและมีคนกลางแต่ผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพเป็นมนุษย์

1 โครินธ์ 2:5 (ไม่แมรี, พระพุทธรูป,

โมฮัมเหม็พระสันตะปาปาหรือคนอื่น ๆ .) มัทธิว 6:7

แต่เมื่อท่านอธิษฐานอย่าใช้คำซ้ำซากไร้ประโยชน์เหมือนคนต่างชาติ เพราะเขาคิดว่าพูดมากหลายคำ

พระเจ้าจะทรงโปรดฟัง มัทธิว 6:7

มีข้อกำหนดสำหรับมนุษย์ไว้แล้วว่าจะต้องตายหนหนึ่ง
และหลังจากนั้นก็จะมีการศึกษาอันใด สิบร 9:27
(สวรรค์หรือนรกไม่มีสถานที่ในระหว่าง.พระเจ้าไม่เคยเปลี่
ยนแปลงความคิดของเขา.)
พระเยซูตรัสตอบเขาว่า "ระวังให้ดี
อย่าให้ผู้ใดล่อลวงท่านให้หลงคิดว่าจะมีหลายคนมาต่างอ
างนามของเรา กล่าวว่ 'เราเป็นพระคริสต์'
เขาจะล่อลวงคนเป็นอันมากให้หลงไป มัทธิว 24:4,5
พระเยซูทรงเป็นมหาปุโรหิตเหตุฉะนั้นเมื่อเรามีมหาปุโรหิต
ตผู้เป็นใหญ่ที่ผ่าน ฟาสวรรค์ไปแล้ว
คือพระเยซูพระบุตรของพระเจ้า
ขอให้เราทั้งหลายมั่นคงในการยอมรับของเราไว้
แต่ฝ่ายพระองค์นี้ โดยเหตุที่พระองค์ดำรงอยู่เป็นนิรันด
ตำแหน่งปุโรหิตของพระองค์จึงไม่แปรปรวน สิบร 4:14,7:24
(ปุโรหิตอื่น ๆ จะ โทกทก)
เขามัสการเราโดยหาประโยชน์มิได้ด้วยเอาบทบัญญัติขอ
งมนุษย์มาวัดอ้างว่ เป็นพระคำรัสสอน! มาระโก 7:7
(ไม่เป็นไปตามพระวณะของพระเจ้า)
แล้วการทำงานของเนื้อหนังนั้นเห็นได้ชัด คือการเล่นซู้
การลวงประเวณี การโสโครก การลามก
การนับถือรูปเคารพ การนับถือพ้อมดมอผี
การเป็นศัตรูกัน การวิวาทกัน การอิจฉาริษยากัน
การโกรธกัน การทุ่มเถียงกัน การใฝ่สูง การแตกก๊กกัน
การอิจฉากัน การฆาตกรรม การเมาเหล้า
การเล่นเป็นพาลเกร และกรอื่น ๆ ในท่านองนี้อีก
เหมือนที่ข้าพเจ้าได้เตือนท่านมาก่อน

บัดนี้ข้าพเจ้าขอเตือนท่านเหมือนกับที่เคยเตือนมาแล้วว่า
คนที่ประพฤติเช่นนั้นจะไม่ได้รับอาณาจักรของพระเจ้าเป็น

นมรดก กาลาเทีย 5:19-21

คนทั้งปวงซึ่งอยู่ฝ่ายความจริงย่อมฟังเสียงของเรา" ยอห์น

18:37 และท่านทั้งหลายจะรู้จักความจริง

และความจริงนั้นจะทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไทย"

เหตุฉะนั้นถ้าพระบุตรจะทรงกระทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไ

ทย ท่านก็จะเป็นไทยจริงๆ ยอห์น 8:32,36

เพราะถ้าผู้ใดจะได้อะไรของโลกแต่ต้องสูญเสียจิตวิญญาณ

ของตน ผู้นั้นจะได้ประโยชน์อะไร

เพราะว่าผู้นั้นจะนำอะไรไปแลกเอาจิตวิญญาณของตนกลับ

คืนมา มาระโก 8:36,37

เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงขมน้อมกายต่อพระเจ้า

จงต่อสู้กับพญามาร และมันจะหนีไปจากท่าน

จงเข้าไปใกล้พระเจ้า และพระองค์จะสถิตอยู่ใกล้ท่าน

คนบาปทั้งหลายเอ๋ย จงชำระมือให้สะอาด

และคนสองใจเอ๋ย จงชำระใจของตนให้บริสุทธิ์ ยากอบ 4:7,8

ผู้ใดมีชัยชนะ ผู้นั้นจะสวมเสื้อสีขาว

และเราจะไม่ลบชื่อผู้นั้นออกจากหนังสือแห่งชีวิต

แต่เราจะรับรองชื่อผู้นั้นต่อพระพักตร์พระบิดาของเรา

และต่อหน้าเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ วิวรณ์ 3:5

กลับใจ เชื่อ เชื่อฟังพระเจ้า รับประทาน อ่านคำของพระเจ้า

เริ่มต้นที่พันธสัญญาใหม่ เตรียมการเพื่อตอบสนองพระเจ้า

สำหรับเรื่องนี้และแผนพับพระคัมภีร์อื่น ๆ

ที่จะได้รับการพิมพ์ บริษัท หรือส่งอีเมล

BornAgain4U.NET